



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

Rotary club of Suphanburi

ปีที่ 46 ฉบับที่ 6 วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นายก สมชัย โสภาศรีพันธ์

นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร 2560-2561

“โรตารี มุ่งมั่นสร้างสรรค์”

รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

เริ่มประชุม เวลา 20.00 น.

วาระที่ 1 นายสมชัย โสภาศรีพันธ์
นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม



วาระที่ 2 รท.กำจร ศรีวราศาสตร์
ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร



@ วันนี้เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ พุธที่ 16 สิงหาคม 2560 โดยการนำของ นายสมชัย โสภาศรีพันธ์ ภายใต้คำขวัญ “โรตารีมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ROTARY MAKING A DIFFERENCE ยินดีต้อนรับและขอแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสรในวันนี้ แอนน์ ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ ขอขอบคุณครับ

วาระที่ 3 ข่าวจากเลขฯ ๗ ผชภ.นพ.จรรยาพงศ์ บรมธนรัตน์



ข่าวจากเลขฯ @ สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ขอเชิญนายกและมวลมิตรสมาชิกเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติอดีตนายก ณ อุทยานอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม เวลา 18.00 น.ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 แต่งกายชุดผ้าไหมโดยสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์จะจัดทุกปี @ สโมสรโรตารีสำโรง อนุมัติเงินโครงการน้ำดื่มสะอาดโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 เดิมกำหนดจะให้ 30,000 บาท ตอนนี้เพิ่มให้เป็น 50,000 บาท ขอขอบคุณครับ

คนนั้นลงไปจะประสบปัญหาคือไม่มีผู้ดูแลแบบต่อเนื่อง จะทำให้เกิดปัญหาขอขอบคุณครับ

บทสรุปเกี่ยวกับการประชุม โดย นายสมชัย โสภาศรีพันธ์



@ จากมติที่ประชุมคะแนนเสียงลงมติในการโหวต ตามระเบียบของโรตารี สรุปดังนี้ จัดการประชุมประจำเดือน ๆ ละ 2 ครั้ง คือ วันพุธแรกของเดือน และ พุธที่ 3 ของเดือน หากพุธใดตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้เลื่อนการประชุม , การจัดวันแอนด์ วันครบครันจัดในวันพุธที่ 3 , การเก็บค่าบำรุงสโมสรเก็บเดือนละ 900 บาท โดยไม่เรียกเก็บค่าบำรุงโรตารีสากล และค่าบำรุงภาค เริ่มเดือนกันยายน 2590 นี้ ขอขอบคุณครับ



ภาพบรรยากาศการประชุมประจำสัปดาห์

วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสองพันบุรี

- วาระที่ 1 นายกสโมสรเปิดประชุม
- วาระที่ 2 ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร
- วาระที่ 3 มิตรภาพวันคล้ายวันเกิด
- วาระที่ 4 วันครบครัน
- วาระที่ 5 นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

โรตารีมีระบบที่สุุดยอดแล้วทำไมต้องมียาบัตรเลือกล่วงหน้าไว้ 2 สมัยเพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมใจ บางสโสมรหาไม่ได้ อติคนยาคต้องมารับเข้าไปเข้ามาเพราะรักษาหน้าตาของสโสมรไว้ ขอบคุณครับ

มวลมิตรโรแทเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงจำนวนครั้งของการประชุมประจำเดือน



อน.ศรีชัย เทพศิลป์วิสุทธิ กล่าว

@ ผู้อภิปรายมาหลายท่านแล้วครับเกี่ยวกับการประชุมสัปดาห์ที่ว่าจะ 2 ครั้งหรือคงเดิมเหมือนกับของเก่าในส่วนตัวของผมเองจริงๆแล้วก็ครั้งก็ได้แต่ที่นี้สมาชิกของสโสมรโรตารีสุพรรณบุรีพักหลังรู้สึกสมาชิกจะมาประชุมกันค่อนข้างบางตาและเหมือนกับที่หลาย ๆ ท่านอภิปรายเกี่ยวกับว่าค่าบำรุงสโสมร ค่าบำรุง RI รายเดือนก็ขาดการจ่ายมีหลายท่านที่ค้าง พอยิ่งค้างหลายงวดก็ไม่มา บางคนมีการกระซิบบอกด้วยครับว่าถ้าทวงลาออก หลักการค้างเป็นหนี้เสียได้ แต่สโสมรคือของสมาชิกทุกคน ถ้าเหลือ 2 ครั้งค่าบำรุงสโสมรรายเดือนเก็บเท่าเดิมคือ เดือนละ 900 บาทแล้วไม่ต้องเก็บค่าบำรุงโรตารีสากล(RI) และค่าบำรุงภาค น่าจะพอใช้แล้วไม่ต้องมาเถียงกันว่าผมส่ง RI ผมส่งค่าบำรุงสโสมร คือเก็บส่งไปเลยเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะดีหรือไม่ดีมันก็มีส่วนแต่มันก็คงไม่มาก สำหรับมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน เพราะเป็นระดับผู้บริหารทั้งนั้น ขอฝากนายอีกนิดเรื่องของเว็บไซต์ที่ผมรับปากท่านในส่วนของ My Rotary ช่วงนี้ผมติดภาระกิจเดือนหน้าผมเคลียร์ท่านเสร็จ ส่วนในเรื่องเว็บไซต์ทางภาคเป็นคนจ่ายเงินเราใช้ฟรีเนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่พอสมควร ดูแลพวกเราจนกระทั่งว่าสโสมรไหนใช้ User name อะไร เวลามีปัญหาเขาเข้าไปแก้ไขให้เรา ในกรณีที่เราจะตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่ นายกคนนี้นี่ขึ้นมา



วาระที่ 4 ข่าวจากนายค สมชัย โสภาศรีพันธ์



@ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผมได้มีหนังสือเชิญมวลมิตรโรแทเรียนเพื่อประชุมหรือเกี่ยวกับการประชุมประจำเดือนว่าจะเปลี่ยนแปลงการประชุมจากเดิมเป็นเดือนละ 2 ครั้ง หรืออย่างไรดี เพื่อมาปรึกษาหารือกันในวันนี้แต่สมาชิกมาน้อยเนื่องจากฝนตก @ สโสมรโรตารีสุพรรณบุรีไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ One Two Tree เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหาคม พร้อมกัน 5 สโสมรจัดโดยสโสมรโรตารีอุททอง มีผมนายคสมชัย โสภาศรีพันธ์ , อน.ทวิชัย ชัยสุวรรณ , รท.ชัชชัย ตั้งตันตระกูล ร่วมกิจกรรมเสร็จถือโอกาสแวะเยี่ยมคุณแม่ของผู้ช่วยเลขา คุณสุกัญญา สิทธิศักดิ์ ที่บ้านพักครับ@ วันที่ 12 สิงหาคม 2560 โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสู่ส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัด ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ มีมวลมิตรโรแทเรียนร่วมงานดังนี้ นายคสมชัย โสภาศรีพันธ์ , รท.กัษพนธ์ นนทเดชะ , แอนน์เฉลา อนุกุลวัฒนา , รท.สุธีรา จิระเสวีจินดา รท.เสมา อำนวยวัฒนกุล จากสโสมรโรตารีเพชรสุพรรณ @ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพิรพัฒน์ จองพานิช จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเช้าตัดบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ภาคค่ำจัดถวายเครื่องสักการะพานพุ่มเงิน พุ่มทอง จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมอชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี มีมวลมิตรโรแทเรียนพร้อมแอนน์ร่วมงานภาคค่ำ ดังนี้ นายกสมชัย โสภาศรีพันธ์ , รท.กำจร ศรีวรราสาสน์ , รท.คัชพนธ์ นนทเดชะ , แอนน์เฉลา อนุกุลวัฒนา , รท.เสมา อำนวยวัฒนกุล จากสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ ขอขอบคุณครับ

อน.ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา กล่าว



@ ก่อนอื่นผมต้องขอภัยที่ไม่สามารถร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ อย่างเช่นวันนี้ตั้งใจจะมาจากหลักสี่ประมาณ 5 โมงหลักสี่ถึงการจราจรที่ติดขัด พยายามหาทางที่ลัดที่สุด ไรที่สุดปรากฏว่าไม่ได้ผล โดยปกติแจ้งวัฒนะใช้เวลาที่จะข้ามสะพานพระราม 4 ใต้ต้องใช้เวลา ชั่วโมงกว่า อ้อมไปทางวัดดอนเมืองปรากฏว่าต้องไปยูเทิร์นเข้ากรุงเทพ ยูเทิร์นกลับมาใช้เวลาชั่วโมงเศษ ไม่เพียงเท่านั้นพอมมาถึงกลางทางว่าเวลาเหลือเพื่อประมาณทุ่มกว่า ๆ ปรากฏว่าเจอร์รถเบรคกระแทกหันข้างหน้า คนขับรถเบรคคดียี่รถดีไม่ไกลผมยังคงตกใจอยู่เลย ว่าเต็ม ๆ แล้วห่างไม่ถึงสองกิโลจะมาให้กำลังมวลมิตร ซึ่งความรู้สึกห่างกันเหงาครับ แต่ภาวะมันพาไปพอดีไปเปิดบริษัทใหม่ ห้องมันแคบซื้อห้องที่ติดกันทะเลติดต่อซึ่งกำลังก่อสร้างเร่งให้เสร็จเรียนให้มวลมิตรรับทราบที่ผมหายไปไหน การประชุมว่าจะเป็น 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้งต่อเดือนผมเป็นสมาชิกตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงบัดนี้ย่างเข้าปีที่ 46 ผมเป็นคนชอบวิเคราะห์ไม่ชอบอ่านหนังสือ วิเคราะห์แต่ละเรื่องก่อนข้างพลาคน้อย



ความดีหรือจุดอ่อน นี่ดีอย่างไรผมชอบองค์กรโรตารีที่สุด ได้ประโยชน์ทางอ้อมมากมายอย่างน้อยได้เห็นสมาชิกที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพนำมาแลกเปลี่ยนกัน การประชุมถี่มาแลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็ไม่เลวพบกันถี่ก็มีมิตรภาพที่ดีขึ้นสนิทสนมดีขึ้นแต่ทุกอย่างมีทั้งบวกและลบ บางคนเกิดมาต้องการเงินมากกว่า แต่บางคนต้องการเพื่อน ชื่อเสียงแต่ผมว่าเงินนั้นวัดกันไม่ได้ รายก็มีคนที่รวยมากกว่าแต่ส่วนของคนดีมีน้ำใจมีน้อย คนดีก็มีเยอะแต่ขาดน้ำใจ ดังนั้นโรตารีสากลต้องการให้มาพบกันบ่อย ๆ เพื่อมีมิตรภาพร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน ท่านลองคิดว่ามีองค์กรที่องค์กรที่มีค่าวิญเหมือนกับโรตารีที่ว่า มีความสุขกับการให้ ชาวบ้านเศรษฐีรวยแค่ไหนก็ตามก็ยังต้องการของฟรีอยู่นั่นเองเป็นนิสัยของมนุษย์ดังนั้นโรตารีนี้สุดขอด ถูกโรตารีกลั่นกรองมากว่าจะรับถามความเห็นใครทราบแบ็คกราวน์ว่าบุคคลนี้มีความต่างหรืออะไรหรือไม่เสี่ยงค่านเพียงเสียงเดียวก็รับไม่ได้เลย ครับ เราจงภูมิใจถ้าโรตารีใช้หลักนี้อย่างเข้มงวดแต่เวลานี้ไม่ใช่เต็มร้อย จุดที่บกพร่องโรตารีสากลมองไม่เห็นและผู้ที่ไม่ชอบไปประชุมสถานิติบัญญัติโรตารีสากลเพื่อรับญัตติจากสโมสรไปที่ภาคกว่า 500 ภาค เมื่อก่อนสหวิชาชีพอาชีพเดียวรับได้แค่ท่านเดียวแต่โลกาภิวัตน์ตอนนี้คนเพิ่มขึ้นวิชาชีพก็ไม่เพิ่มเท่าไรแต่ขณะเดียวกันเลยเปิดยอมรับให้เปิด 5 คน แต่มีบวกก็มีลบโรตารีสากลบางอย่างยังวิเคราะห์ไม่ออก วิเคราะห์ไม่ถ่องแท้แต่ผมนี้วิเคราะห์เจาะลึกในช่วง 46 ปีนี้ตอนใหม่ๆ ก็ยังไม่ได้มีเวลาก็คงเหมือนกับทุกท่านแต่หลังจากการเป็นนายกแล้วก็วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน 1.หาสมาชิกยาก 2.หาผู้นำที่จะมาบริหารสโมสรยากเพราะบางคนเกี่ยงเรื่องเวลาไม่น้อยที่สถานดี ขอมจ่ายค่าประชุมแต่ไม่ยอมมาประชุม ท่านลองคิดดูผู้นำนี้หายากต้องขอร้องแล้วขอร้องอีก หานายกใหม่ไม่ได้เพราะว่าทนไม่ไหว นายกต้องมาทุกสัปดาห์